

กรม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ศธ.11 ราย

นำเสนอเมื่อ : 28 ก.ย. 2554

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม รองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คือ ได้อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน ๑๑ ราย

โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า กรม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงของ ศธ.จำนวน ๑๑ ราย ดังนี้

นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัด ศธ. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัด ศธ.

นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการ ศธ. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

นายอภิสิทธิ์ คลังแสง ผู้ตรวจราชการ ศธ. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวิมล จำนงบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ ศธ.

นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล ผู้ตรวจราชการ ศธ. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสุทธศรี วงษ์สมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ ศธ.

น.ส.จิรพรรณ ปุณเกษม ผู้ตรวจราชการ ศธ. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา

นางวราภรณ์ สีหนาท ผู้ตรวจราชการ ศธ. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นางเบญจลักษณ์ น้าฟ้า ผู้ตรวจราชการ ศธ. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

รมว.ศธ. กล่าวว่า การโยกย้ายครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ซึ่งนายอภิชาติ จีระวุฒิ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถเชื่อมโยงการจัดการศึกษาระหว่างอุดมศึกษากับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดี
โดยได้ให้นายสุเมธ แยมมุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐
กันยายนนี้ เป็นที่ปรึกษาช่วยดูแลช่วย สำหรับเหตุผลในการย้าย น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ มาดำรงตำแหน่ง
ปลัด ศธ.นั้น แมวจะมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและถูกฟ้องศาลอาญานั้น ถือว่าคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุด
ซึ่งในเรื่องของกฎหมาย ก็ให้ดำเนินการไปตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมาย
นอกจากนี้ถือเป็นการหมุนเวียนภายใน ศธ.ด้วย อย่างไรก็ตามขอเวลาให้ทุกคนได้ทำงานก่อน
หากต่อไปพบว่าทำงานไม่ได้ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนได้

ที่มา <http://www.moe.go.th/websm/2011/sep/251.html>